

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกหน่วยงาน และขอเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และการยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในปฏิบัติงานถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยยังคงที่ แต่ยุทธวิธีอาจจะเปลี่ยนไป ขอให้กรมและรัฐวิสาหกิจประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและเกิดประโยชน์มากที่สุด</p> <p>สำหรับการดำเนิน “โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันฯ” ซึ่งถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอให้ทุกจังหวัดเน้น “คุณภาพ” ของการฝึกอบรมมากกว่า “ปริมาณ” โดยใช้จ่าย</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส คุ่มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้ อสป. เป็นกลุ่มมวลชน ที่เป็นแกนนำในการปกป้องสถาบัน สร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี และขอให้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔</p>	
<p>๒. โครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการโครงการ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้เป็นผลสำเร็จ ที่ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้ได้ปลูก ต้นไม้ตามโครงการฯ ไปแล้วกว่าร้อยละ ๕๐ หรือประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ต้น</p> <p>ขอชมเชยจังหวัดสมุทรสงคราม ภูเก็ต ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี กาฬสินธุ์ อุตรธานี ลำปาง ลพบุรี เชียงใหม่ และยะลา ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ ตามเป้าหมายแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - สำนักนโยบายและแผน สป.</p>
<p>๓. การป้องกันและบรรเทาปัญหา ภัยแล้ง อากาศ และไฟป่า</p>	<p>- ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หลายจังหวัดต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่าง รุนแรงขณะนี้พื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว ๑๘ จังหวัด ๑๕๕ อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกือบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน คาดว่ามีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า ๖๕๐,๐๐๐ ไร่</p> <p>ดังนั้น ขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญ และมีมาตรการในเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง โดยเร่งดำเนินการตาม “แผนบริหารจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่” ตามที่ได้สั่งการให้เตรียมการไว้แล้ว โดยให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่และซ่อมบำรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่ ให้สามารถเก็บกักน้ำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำไว้ใช้ ตลอดทั้งปี ขอให้กำหนดแผนรองรับโดยวางระบบ ให้มีแหล่งน้ำสำรอง วิธีการขนส่งน้ำ ทำแผนแจกจ่าย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>น้ำสะอาด และตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำกลางประจำชุมชน เพื่อสำรองน้ำสะอาดให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ อย่าให้ประชาชนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ให้แจ้งเตือนข้อจำกัดในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน</p> <p>นอกจากนี้ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ลงนามร่วมกันไว้เมื่อปี ๒๕๕๓ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนา “ระบบภูมิสารสนเทศ” เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งยาก ปี ๒๕๕๔ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔</p> <p>สำหรับเรื่องภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อน เช่น อัคคีภัยและไฟป่า ขอให้ทุกจังหวัดจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง และแจ้งประชาชนให้งดการเผาหญ้า เผาฟางข้าว และระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๔. การดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้จังหวัดในพื้นที่ติดต่อเขตแนวชายแดน เฝ้าระวังเหตุการณ์ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อติดตามเหตุการณ์ และช่วยเหลือประชาชนทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ</p> <p>ขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ระดมกำลังในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และรวดเร็ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอติดตามเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน สวนยางหรือพื้นที่การเกษตรที่ถูกไฟไหม้ ขอให้เร่งสำรวจความเสียหาย และเยียวยาให้ความช่วยเหลือให้ครบถ้วนทุกรายกรณีที่วงเงิน ๕๐ ล้านบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เพียงพอ ให้ทำเรื่องขอขยายวงเงินโดยเร็วตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ และขอให้ใช้จ่ายเงินทศรองราชการฯ และเงินที่ได้รับบริจาคจากองค์กรต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส</p> <p>ขณะนี้แม้ว่าเหตุการณ์จะเป็นปกติแล้ว กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ยังต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นอกจากนี้ขอให้จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ จันทบุรี สระแก้ว และตราด ร่วมกับนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าอย่าได้ ตื่นตระหนกกับข่าวลือ ขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นและรักษาความสัมพันธ์ในระดับประชาชนไว้ อย่าให้ความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นไปกว่าเดิม จนเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ</p> <p>สำหรับจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทุกจังหวัด ขอให้ให้ความสำคัญ เรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน โดยสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน ตามแนวชายแดนติดต่อค้าขาย และทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านโดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ จันทบุรี สระแก้ว และตราด</p> <p>- จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดแนวชายแดน</p>
<p>๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ของจังหวัด หรือนโยบาย Beautiful City</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดให้ความสนใจเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดหรือนโยบาย Beautiful City เป็นพิเศษ และขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานการดำเนินงานกับจังหวัด โดยให้ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้ร่มรื่น สวยงามและมีเอกลักษณ์ ที่สำคัญต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการในรายละเอียดไปแล้ว หากมีปัญหาในทางปฏิบัติงานขอให้รายงานให้กระทรวงทราบ</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านช่วยคิดวิธีดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพราะในหลายประเทศก็มี campaign เรื่องนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก การทำให้เมืองสวยงามน่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว นอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังจะ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทำให้ประชาชนรักและภูมิใจในจังหวัดของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วย</p> <p>สำหรับจังหวัดใดมีความประสงค์จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปร่วมเปิดโครงการขอให้แจ้งให้กระทรวงทราบ และจังหวัดที่ดำเนินการเสร็จแล้วขอให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ ดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป</p>	
<p>๖. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ติดเขตแนวชายแดน ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ สถานบริการ สถานศึกษา และขณะนี้ในช่วงใกล้ปิดภาคเรียนแล้ว จึงขอให้ทุกพื้นที่ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน โดยการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เช่น กีฬา ศิลปะ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์</p> <p>นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนสารตั้งต้นในการผลิตยาไอซ์ และยาบ้า ซึ่งเป็นส่วนผสมของยาแก้หวัด ทำให้การผลิตยาเสพติดง่ายขึ้น จึงขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เขตแนวชายแดนและเส้นทางลำเลียงสอดส่องดูแลขบวนการลักลอบขนส่งสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการขนส่งยาแก้หวัดในปริมาณมากๆ ขอให้กวดขัน ดูแลอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน</p>
<p>๗. สถานการณ์การชุมนุม ทางการเมือง</p>	<p>- สถานการณ์ในขณะนี้มีการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยให้บ้านเมืองเกิดความปกติสุข มั่นคงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ โดยขอให้ยึดมั่นในความสันติและความสามัคคี ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดที่จะคุกคามความมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกพื้นที่	
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>- ในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ผ่านมามีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้ง ศตส. หมู่บ้าน/ชุมชน แต่ปรากฏว่ายังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงทราบ จึงขอให้ทุกจังหวัดตั้ง ศตส. หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครบถ้วนในทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนในหมู่บ้านจะได้มีส่วนร่วมในการชี้เป้าหมายผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
<p>๒. การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายสถานบริการสี่ขา</p>	<p>- ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีหลายจังหวัดมีสถานบริการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและเป็นแหล่งมั่วสุ่มยาเสพติด จึงขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในการตรวจค้นและดำเนินการกับสถานบริการที่ทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่ามีการมั่วสุ่มยาเสพติดที่โรงแรมราชพฤกษ์ ขอให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
<p>● <u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิเชียร ชวลิต)</u></p> <p>๑. การติดตามการปฏิบัติราชการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์</p>	<p>- นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเร่งด่วนในการติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากทำเนียบรัฐบาลไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>โดยนายกรัฐมนตรีจะประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาตไทย (MAHADTHAI Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ WWW.thaigov.go.th โดยได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว ๒ ครั้ง</p> <p>สำหรับการติดตามการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. จะเป็นการติดตามการปฏิบัติราชการเรื่องการขยายสิทธิประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ใน ๗ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา ชลบุรี และนครปฐม โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประสานรายละเอียดไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประชุมไว้ให้พร้อม</p> <p>ขอชมเชยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ที่ได้ให้ข้อมูลที่สั้น กระชับ ตรงประเด็นและชัดเจนในเวลาอันจำกัดในการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการ ๒ ครั้งที่ผ่านมา สำหรับจังหวัดอื่นๆ กระทรวงมหาดไทยจะจัดส่งสำเนาการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการทั้ง ๒ ครั้ง ให้ทุกจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป</p>	<p>- จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา ชลบุรี และนครปฐม</p>
<p>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการตรวจค้นและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานบริการที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านกำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายสถานบริการสีขาวซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “สัปดาห์แห่งการขับเคลื่อนการบำบัดรักษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๔) ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จึงขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย</p>	
<p>๓. การชุมนุมกลุ่มมวลชน เพื่อเรียกร้องเรื่องการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ</p>	<p>- ในขณะนี้ได้มีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชนเพื่อเรียกร้องเรื่องการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจในหลายจังหวัด จึงขอให้ทุกจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ให้รายงานให้กระทรวงทราบโดยด่วน เพื่อที่จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาทางแก้ไขปัญหาคืบต่อไป และขอชมเชยการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่รายงานทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าแขวงชายแดน ไทย-ลาวครั้งที่ ๘</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๘ ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมประชุมและเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมไว้ให้พร้อม</p> <p>นอกจากนี้ มีข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม เรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน จึงขอให้กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสานการดำเนินงานกับจังหวัดต่างๆ เตรียมข้อมูลในเรื่องดังกล่าวและกำชับจังหวัดเรื่องพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย</p>	<p>- กองการต่างประเทศ สป. - จังหวัดเชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เลย, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, และอุบลราชธานี</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผ่านรายการ “มหาดไทยไขปัญหา”</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผ่านรายการ “มหาดไทยไขปัญหา” ออกอากาศทาง MAHADTHAI Channel ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รูปแบบเป็นการจัดรายการสด มุ่งแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน Phone in แจ้งความเดือดร้อนเข้ามาในรายการทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๐๘๐๙ ๐๘๔๑ โดยมีนายณัฐพล กรรณสูตร เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และนายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกกระทรวงมหาดไทย ตอบปัญหาคลายความทุกข์ให้กับประชาชน รวมทั้งมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาค จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและติดตามชมรายการ “มหาดไทยไขปัญหา” ด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จะเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศ เป็นเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๖. ความคืบหน้าการตั้งจังหวัดบึงกาฬ</p>	<p>- ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ...ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>สำหรับการดำเนินการในพื้นที่อยู่ระหว่างการเตรียมการในส่วนต่างๆ เช่น เรืองบุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การบริหารของจังหวัดบึงกาฬสามารถดำเนินการได้ในทันทีหลังจากประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๗. การแต่งตั้งข้าราชการ	<p>- กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดังนี้</p> <p>๑) นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>๒) นายสุรพล แสงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง</p> <p>๓) นายสมศักดิ์ จังตระกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง</p> <p>๔) นายสมคิด ใจยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย</p>	

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อบสาร ๕๐๕๗๗ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔